



ที่ มท 0808.3/ว **863**

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. 10300

**6** พฤษภาคม 2552

เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 706 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีจัดสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2552 จำนวน 1 ชุด  
2. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0910.604/3988 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2552 ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ในเดือนมีนาคม 2552 และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดรองรับไว้ **ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552** จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1) แจ้งยอดเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดทราบตามบัญชีจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2552 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบยอดเงินจัดสรรได้ที่ Website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th).

2) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมดำเนินการบันทึกบัญชีตาม ข้อ 1) โดยขอใบแจ้งยอดเงินในบัญชี (Statement) จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวไปเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดดอกผล และนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์และวิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตราข้อบัญญัติไว้

/4) ตรวจสอบ...

4) ตรวจสอบว่ายอดเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรร โอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่เท่าใดและยอดเงินตรงกับบัญชีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ทราบหรือไม่ ทั้งนี้ ให้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

อนึ่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดสรรเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้การสนับสนุนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและลดภาวะวิกฤตหมอกควัน โดยพิจารณาจากเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถประสานงานกับหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัลลภ ศรีพงษ์)

รองอธิบดี รักษาการเลขาธิการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้  
โทร/โทรสาร 0-2241-8898